

บทคัดย่อ

วิชา บธ. 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อหัวเรื่อง	: การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกาแฟคั่วข้าง
ผู้จัดทำ	: นางสาวศิริพร เกษามูล
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์ประยงค์ คูศิริสิน
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: มิถุนายน 2546
จำนวนหน้า	: 69 หน้า

การศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ของโครงการกาแฟคั่วข้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประกอบการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมกาแฟคั่วสด ผลิตภัณฑ์ของโครงการคือ กาแฟคั่วสดพันธุ์อาราบิก้าแหล่งผลิตจากคั่วข้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กาแฟคั่วแบบอ่อน กาแฟคั่วแบบปานกลางและกาแฟคั่วแบบเข้ม โครงการตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-ลำปางบริเวณใกล้เคียงเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ งบประมาณการลงทุน 3,500,000 บาท คาดหวังอัตราผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ำ 20% ระยะเวลาคืนทุน ภายใน 5 ปี และสามารถทำกำไรหลังการดำเนินการภายในเวลา 3 ปี

ระยะเวลาศึกษาโครงการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2546 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในปี 2545 มีการขยายตัวเนื่องจากความมั่นใจของภาคเอกชนซึ่งแสดงออกในด้านกรบริโภค การลงทุนและการส่งออก โดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐด้านการเงินการคลัง เมื่อพิจารณาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับประโยชน์จากโครงการด้านการลดปัญหาการว่างงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานเพิ่มขึ้น ด้านการตลาดของอุตสาหกรรมกาแฟคั่วพบว่ามีความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศมากขึ้นเนื่องจากความนิยมที่ยอมรับรสชาติมากขึ้น ทำให้โครงการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของโครงการเข้าสู่ตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยกำหนดราคาในระดับ ปานกลางค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการบริหาร โครงการมีการจัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระบุความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และจัดให้มีกระบวนการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โครงการมีการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานในรูปของค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ด้านเทคนิค กระบวนการควบคุมคุณภาพถูกกำหนดโดยโครงการตั้งแต่ปัจจัยด้านวัตถุดิบ แรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัย และการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการน้อย ปัจจัยด้านการเงิน โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 4,300,694 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 2.96 ปี อัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงในอัตรา ร้อยละ 42.98 มีความคล่องตัวทางการเงินสูง

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของโครงการกาแปดอยช้างในภาพรวม มีความเป็นไปได้ในการลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนเป็นไปตามที่คาดหวัง มีระยะเวลาในการคืนทุนเร็ว ปริมาณเงินสดมีสภาพเป็นบวกจึงสมควรลงทุนในโครงการนี้